

## ด้านมือของสื่ออินเทอร์เน็ต

โลกอินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในรูปแบบต่างๆที่ทำการตกแต่งให้เกิดความรู้สึกและสิ่งเข้ายวมนใจมากมาย จนหลายคนอาจหลงลืมภัยหรือด้านมืดของอินเทอร์เน็ตเป็นภัยที่ใกล้ตัวที่สุด เพราะมนุษย์มีความสนุกเพลิดเพลินไปกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือบางคนอาจนำโลกอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกับชีวิตประจำวันโดยการสมมุติเหตุการณ์หรือไม่ก็อาจเป็นเหตุการณ์ที่มีหรือเกิดขึ้นจริงในโลกอินเทอร์เน็ตมาใช้ ด้านสว่างของอินเทอร์เน็ตมักมาพร้อมกับด้านมืดของอินเทอร์เน็ตก็ว่าได้เพราะยิ่งเรารู้จักใช้อินเทอร์เน็ตในมากเท่าใดภัยอินเทอร์เน็ตก็จะมาใกล้ตัวเราเท่านั้น ภัยจากการท่องโลกอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายแล้วแต่บุคคลที่เข้าไปใช้ เช่น การเล่น Facebook , การส่งต่อ E-mail, Twitter หรือสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ หรือเรียกว่าสังคมออนไลน์กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของคนสมัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กวัยรุ่น เพราะบางครั้งพ่อแม่บางคนไม่รู้จักเลยว่าสังคมออนไลน์นั้นเป็นอย่างไร ปัจจุบันวัยรุ่นมักอยู่กับการเล่น Facebook ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มักนำ Facebook มาอยู่ด้วยจะมีการแชทและการถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนจะทำอะไรหรือบางครั้งรู้สึกอะไรก็โพสต์ลงไป Facebook หรือบางคนลงรูปตัวเองไปใน Facebook แล้วเจอผู้ไม่หวังดีหรือคู่กรณีที่มีปัญหากันอาจนำรูปเหล่านั้นไปทำให้เกิดความเสียหายและอับอายได้ และภัยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอันตรายก็คือการใส่ข้อมูลส่วนตัวลงในกรอบที่เขาให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือบางคนให้ข้อมูลส่วนตัวไปกับเพื่อนอาจจะถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวในการสั่งซื้อสินค้าหรือบอกหมายเลขบัญชีธนาคารไป หรือบางคนสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ที่ถูกลวงแล้วโอนเงินไปก่อนได้รับสินค้าอาจถูกลอกวงเงาเงินไปฟรีๆก็อาจเป็นได้ โลกออนไลน์ในสังคมยุคนี้ไม่ใช่แค่วัยรุ่นเท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัยที่เล่นสื่อออนไลน์ บางคนอาจถูกล้วงจากการติดต่อกันทาง Facebook วันแรกอาจทักทายกันแล้วถามชื่อทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วต่อมาอาจคุยกันมากขึ้นแล้วก็นัดเจอกันน้อยคนนักที่เจอแล้วไม่มีภัยอะไรแต่ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นการลวงเพื่อไปข่มขืนหรือเอาทรัพย์สินแล้วก็ฆ่ากันตายเลยเกิดเป็นเหตุอาชญากรรมได้ในที่สุด และที่สำคัญโลกออนไลน์ในปัจจุบันเป็นโลกที่ทันสมัยไม่ว่าอย่างจะรู้เรื่องอะไรมักมีมาให้หมดที่เป็นอันตรายก็คือสื่อลามก พ่อแม่ที่มีลูกเล็กหรือเริ่มจะมีการเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์ไม่ควรให้ลูกของท่านใช้สื่อเพียงผู้เดียวควรมีการแนะนำหรือสอดส่องเพื่อให้ลูกใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ถูกที่ควร เพราะเด็กอาจจะเข้าไปเปิดดูเว็บลามกหรือเว็บโป๊ที่ทำให้จิตใจของเด็กอาจผิดแปลกไปและเกิดความสนใจไปในเรื่องเพศก็เป็นได้

สื่อออนไลน์ยิ่งพลังในการใช้มากเท่าใด ความน่ากลัวจากการใช้สื่อออนไลน์ผิดวิธีก็มากตามเท่านั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องรู้เท่าทันและเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งก็ที่จะตกเป็นเหยื่อแบบไม่รู้ตัวและภัยจากอินเทอร์เน็ตเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อสังคมในปัจจุบันและมีผลกระทบต่อความรู้สึกอย่างมากเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตจากการแชทหรือบางคนใช้เล่นเป็นห้องสนทนากันหรือการล่อลวงผู้หญิงเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่ ซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายเว็บหรืออีกเว็บหนึ่งก็คือเว็บจัดหางานแต่เว็บนี้ไม่ใช่

เป็นเว็บที่เป็นงานทั่วไปแต่เป็นงานที่ต้องใช้ร่างกายในการหาเงินและนำเว็บที่ขึ้นอาจไม่ใช้หน้าเว็บแบบนี้โดยตรงเป็นเว็บที่ใช้ชื่อที่มีความน่าเชื่อถือจนทำให้หญิงสาวที่อยากมีงานทำหลงเชื่อและก็จะมีการชักจูงเพื่อนมาทำงานด้วยภัยในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวจนทำให้ผู้ปกครองหลายท่านต้องสูญเสียบุตรหลานไปเพราะเว็บออนไลน์ต่างๆ เด็กๆในปัจจุบันมักมีการติดเกมส์ออนไลน์แล้วเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นชีวิตจริงแล้วนำการกระทำต่างๆที่อยู่ในเกมส์ออนไลน์นั้นมาใช้เช่นเกมส์ต่อสู้กันเกมส์ยิง เด็กก็จะเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนำการกระทำนั้นมาใช้จนเกิดเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมได้ สังคมออนไลน์เป็นสังคมที่มีทั้งด้านดีและด้านมืด ผู้ที่เข้าใช้สื่ออินเทอร์เน็ตควรมีความเข้าใจและมีความระมัดระวังในการใช้มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของโลกออนไลน์ได้โดยไม่รู้ตัว